

Suy nghĩ về : Sự thách thức của thời đại chúng ta (Reflexion on Our Challenge)

Tác Giả: Đoàn Thanh Liêm (California, tháng Hai năm 2012)

Thứ Ba, 14 Tháng 2 Năm 2012 17:34

Trong bộ sách đồ sộ - gồm trên 10 cuốn dài đến 10,000 trang chuyên về viết về sự học có nhan đề là “The Study of History” (Nghiên cứu Lịch sử) được xuất bản vào giữa thế kỷ XX - học giả nổi tiếng người Anh là Arnold J.



Toynbee có đưa ra một nhận định rất đáng chú ý về quá trình thịnh suy của các nền văn minh. Nhận định này đôi khi có thể tóm lược như sau : Sự suy tàn của một nền văn minh – cũng như của một quốc gia – thì tùy thuộc vào cái gì xã hội đó đối phó với sự thách thức (the challenge) mà nền văn minh đó gặp phải. Nếu họ vượt qua được, thì nền văn minh có cơ được duy trì và tiếp tục phát triển. Ngược lại, nếu họ không vượt qua nổi cái sự thách thức quá khó khăn này, thì nền văn minh đó sẽ lụi bại và rơi vào cảnh thoái hóa suy tàn.

Tác giả Toynbee còn ghi thêm chi tiết này : Đứng lên chính yếu để làm cho một quốc gia phát triển, đó là nhờ vào cái “Thiểu số Sáng tạo” (Creative Minority) tích cực ra tay hành động với hiệu quả là thúc đẩy cho toàn thể dân tộc tiến lên. Nhưng cũng luôn có nguy cơ là cái thiểu số này, một khi nắm giữ được quyền hành rồi – thì lại biến thành một thế “Thiểu số Áp đảo Thế giới” (Dominating Minority) nắm giữ được quyền chuyên chế – khiến cho xã hội bị xơ cứng ngò ngò và dần dần rơi vào cảnh điều linh tàn tạ. Trong bài này, tôi xin trình bày một suy nghĩ cá nhân - được phát xuất từ nhận định của sự gia Toynbee nói trên để chiụ về tình hình thế giới hiện nay ở Âu châu và đặc biệt ở quê hương Việt nam chúng ta.

1 - Liên hiệp được tình hình thế giới ở Âu châu trong hơn một thế kỷ vừa qua, ta thấy sau khi thế chiến thế hai kết thúc vào năm 1945, thì giới lãnh đạo của hai nước Pháp và Đức đã hết sức cố gắng để tìm ra được một giải pháp tốt hơn là thế chiến hi vọng một sự hòa giải và hợp tác giữa hai dân tộc vốn là cựu thù để ch chém giết tàn bạo lẫn nhau qua 3 cuộc chiến tranh đổ máu trong vòng có 70 năm từ 1870 đến 1940. Họ đã cố gắng hòa giải và hợp tác này đã đóng góp chính yếu vào quá trình xây dựng được một thế giới chính trị và văn hóa xã hội rất thành công, nên được thịnh vượng - đó chính là tổ chức Liên Hiệp Âu châu (European Union = EU) mà hiện giờ có 27 quốc gia thành viên – với hơn 500 triệu người dân và tổng sản phẩm GDP vào khoảng 20,000 triệu USD (20 trillion) như ta thấy ngày nay. Nhờ đó mà Âu châu đã tránh được sự xâu xé thù nghịch kéo dài liên tục bao nhiêu thế kỷ

Suy nghĩ về : Sự thách thức của chúng ta (Reflexion on Our Challenge)

Tác Giả: Đoàn Thanh Liêm (California, tháng Hai năm 2012)

Thứ Ba, 14 Tháng 2 Năm 2012 17:34

Những bạn trẻ này vừa có sự dũng cảm hiên ngang (Courageous), vừa có lòng nhân ái mẫn cảm (Compassionate) trước những khổ đau nhức nhối của xã hội đồng nhân – và đặc biệt là có tinh thần sáng tạo tháo vát (Creative) trong những tình huống tranh đấu kiên trì mà bất bõ đờng – kiên quyết chống lại cái guồng máy đặc tài chuyên chế và ngoan cố và tàn bạo của đờng cộng sản. Dù mới chỉ là một thí dụ, những nhóm người trẻ như thế đó hiện đang làm cho giai cấp cộng sản quyên thờng trở về Việt nam rất lo sợ mà cuống cuống ra tay trấn áp, kể cả phải dùng đến những côn đồ để hành hạ đánh đập những thanh niên vô tội này. Người viết xin gọi đây là một tập thể “Thí dụ xã hội có đầy đủ ba tính cách Nhân, Trí và Dũng” của tập thể Sĩ phu Quân tử trong truyền thống ngàn xưa của dân tộc chúng ta. (Trong tiếng Anh, ta có thể viết ngắn gọn thành ra : “3C Minority” : Compassionate – Creative – Courageous).

Lập người trẻ như thế hiện đang mỗi ngày thêm năng nổ sáng tạo và xông xáo, họ đang kêu gọi lẫn nhau cùng dấn thân nhập cuộc vì lợi ích nguyên “Đáp Lời Sông Núi” vang rền khắp nơi trên lãnh thổ quê hương Việt nam chúng ta. Và chính họ mới là niềm hy vọng rất đáng khâm phục cho dân tộc chúng ta vậy./